

Ffordd Glasdir,
Rhuthun,
Sir Ddinbych,
LL15 1QQ

Ysgol Pen Barras



Ffôn: 01824 704 129
E-bost: pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Pennaeth: Mr Dyfan Mael Phillips

08/01/26

Annwyl Rieni,

Diweddariad ar Ragolygon y Tywydd i Gymru (Storm Goretti)

Rhybudd Amber am Eira – Cymru

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd amber am eira ar draws rhannau helaeth o Gymru o Nos Iau 8pm tan Ddydd Gwener 9am, gyda'r potensial am aflonyddwch sylweddol.

- Mae'n debygol y bydd 5–10 cm o eira mewn llawer o ardaloedd
- 15–25 cm yn bosibl mewn ardaloedd uwch
- Gall rhai ardaloedd weld hyd at 30 cm
- Gall ffyrdd a gwasanaethau rheilffyrdd brofi oedi, cau neu ganslo.
- Disgrifir hyn fel “digwyddiad aml-aryfwng”, gyda eira, gwynt, glaw ac iâ i gyd yn bosibl

O ystyried y rhagolygon hyn, byddwn yn cynnal asesiad risg pellach yn Ysgol Pen Barras yn gynnar bore yfory i benderfynu a all yr ysgol agor yn ddiogel. Bydd yr asesiad hwn yn ystyried diogelwch y safle a lefelau staffio.

Byddwn yn cadarnhau trefniadau gyda rhieni bore yfory am 7.30am, neu cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl, drwy e-bost, Ap yr Ysgol, a Tudalen Facebook yr Ysgol. Byddwn hefyd yn hysbysu Cyngor Sir Ddinbych.

Gobeithiwn na fydd y tywydd mor ddifrifol ag a ragwelir ac y byddwn yn gallu agor fel arfer. Rydym yn deall ei fod wedi bod yn wythnos heriol o ran cau'r ysgol, ac rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich amynedd a'ch cefnogaeth.

Cofiwch gadw llygad am unrhyw hysbysiadau ysgol bore yfory.

Yn gywir,

Dyfan Phillips
Pennaeth
Ysgol Pen Barras

Ffordd Glasdir,
Rhuthun,
Sir Ddinbych,
LL15 1QQ

Ysgol Pen Barras



Ffôn: 01824 704 129

08/01/26

Dear Parents,

Latest Weather Forecast Update for Wales (Storm Goretti)

 Amber Warning for Snow – Wales

The Met Office has issued an amber warning for snow across large parts of Wales from Thursday 8pm to Friday 9am, with the potential for significant disruption.

- 5–10 cm of snow is likely across many areas
- 15–25 cm possible in higher regions
- Some locations may see up to 30 cm
- Roads and rail services may experience delays, closures, or cancellations
- This is described as a “multi-hazard event”, with snow, wind, rain, and ice all possible

Given this forecast, we will be carrying out a further risk assessment at Ysgol Pen Barras early tomorrow morning to determine whether the school can open safely. This assessment will consider both site safety and staffing levels. We will confirm arrangements with parents tomorrow morning at 7.30am, or as soon as practically possible, via email, the School App, and the School Facebook Page. We will also notify DCC.

We hope the weather conditions will be less severe than predicted and that we will be able to open as normal. We understand it has been a challenging week regarding school closures, and we sincerely appreciate your patience and support.

Please keep an eye out for school notifications tomorrow morning.

Kind regards,

Dyfan Phillips
Headteacher
Ysgol Pen Barras